

ออกไปผจญภัยเที่ยวเกาะ

ค้นพบความลับที่ซ่อนอยู่ในจังหวัดระยอง

ระยอง ประเทศไทย



เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเหนืออ่าวไทย โลกแห่งชมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่กำลังรอนักท่องเที่ยวที่แสวงหาการผจญภัยออกเดินทางไปที่จังหวัดระยอง! จังหวัดระยองไม่เพียงแต่มีชายหาดที่มีชื่อเสียงแล้ว ยังมีเกาะต่างๆ ที่น่าหลงใหลรอให้คุณออกไปค้นหา ซึ่งแต่ละเกาะมีเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยแสง สี เสียง หรือจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เน้นการพักผ่อน ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวทุกประเภท

เกาะที่สำคัญที่คุณไม่ควรพลาด

เกาะเสม็ด อัญมณีเม็ดงามแห่งหมู่เกาะของจังหวัดระยอง เกาะที่ตั้งคู่เคียงมาเยือนด้วยภูมิประเทศที่สวยงามราวกับภาพวาดและบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา เกาะที่มีเสน่ห์แห่งนี้ห่างจากท่าเรือเพียง 40 นาทีเท่านั้น ท่านสามารถเดินทางมาที่นี่ด้วยการนั่งเรือข้ามฟาก เกาะเสม็ดโดดเด่นด้วยหาดทรายขาวละเอียดที่โอบอุ้มด้วยน้ำทะเลสีใส ริมหาดล้อมรอบไปด้วยบาร์ ร้านอาหาร และงานปาร์ตี้ที่สนุกสนาน ช่วยสร้างบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาให้กับนักผจญภัยในยามค่ำคืน

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบความเงียบสงบ เกาะทะเลเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ควรไปสักครั้ง ที่นี่ท่านสามารถดำน้ำตื้นหรือนำลิกเพื่อสำรวจแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์และพบกับสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่สลับซับซ้อน หรือจะพักผ่อนบนหาดทรายขาวละเอียดก็ย่อมได้ เกาะทะเลเป็นเกาะท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นสถานที่ที่ทำให้คุณได้สัมผัสกับความงามของธรรมชาติ ได้อย่างแท้จริง



เกาะกูด เป็นหมู่เกาะที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางทะเลอ่าวไทย เกาะเล็กๆ แห่งนี้ยังคงถูกอนุรักษ์ไว้ เกาะกูดพร้อมมอบคุณประโยชน์ใกล้ชิดกับธรรมชาติ รายล้อมไปด้วยความเงียบสงบ คุณสามารถเดินเล่นไปตามชายฝั่งที่ถูกรักษาไว้ ฟังเสียงคลื่นกระทบฝั่งเบาๆ และดื่มด่ำกับความเขียวขจีที่รายล้อมตัวคุณ ความเงียบสงบของเกาะนี้ทำให้คุณได้ตัดขาดจากโลกที่วุ่นวายและดื่มด่ำความงามจากธรรมชาติ

"มาทะเลทั้งที ต้องแวะไปดูเต่าทะเลให้ได้นะ" ในปี พ.ศ. 2522 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระองค์ทรงอุทิศเกาะมันในซึ่งเป็นสมบัติส่วนพระองค์ให้กองทัพเรือไทยเพื่อจัดตั้ง 'โครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลอ่าวไทย' หรือที่รู้จักกันในชื่อ โครงการ "ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์อนุรักษ์ เพาะพันธุ์ และขยายพันธุ์เต่าทะเล

นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เดินชมธรรมชาติรอบเกาะ เล่นน้ำ หรือดำน้ำดูปะการัง

การเดินทางผจญภัยไปตามเกาะต่างๆ ในจังหวัดระยองนั้นทำได้ไม่ยาก ท่านสามารถขึ้นเรือได้จากท่าเรือบริเวณบ้านเพ หรือจะร่วมทริปกับทางบริษัททัวร์ก็ได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักผจญภัยแบบลุยเดี่ยว หรือจะเป็นคู่รักที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยว หรือครอบครัวที่แสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ เกาะต่างๆ ของระยองพร้อมตอบสนองความสนใจที่หลากหลายของท่าน รับรองได้ผลว่าจะเป็นการเดินทางที่ประทับใจอย่างแน่นอน



หน่วยงานท้องถิ่นและองค์กรของจังหวัด ได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและได้ร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมแนวทางปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในภูมิภาค

ถ้าหากคุณอยากหลีกเลี่ยงความวุ่นวาย และออกไปพบกับธรรมชาติ วัฒนธรรมที่หลากหลาย และประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร การผจญภัยเที่ยวเกาะต่างๆ ในจังหวัดระยองกำลังรอคอยคุณอยู่ เริ่มต้นการเดินทางเพื่อค้นพบอัญมณีที่ซ่อนอยู่ในอ่าวไทยและสร้างความทรงจำอันน่าจดจำที่จะคงอยู่ตลอดไปได้ที่นี่



REAL ESTATE

RAYONG

<https://999developments.com>

<https://999-realestate.com>